

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
CHI ĐOÀN QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

Số: 15-BC/ĐTN

Quảng Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2013

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN
VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2013

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh năm 2013, Chi đoàn Quỹ phát triển đất tỉnh đã triển khai các kế hoạch hoạt động và đạt được những kết quả như sau:

I. Khái quát tình hình

Chi đoàn Quỹ phát triển đất tỉnh được thành lập từ ngày 01/4/2013, cho đến nay đi vào hoạt động được 08 tháng, Chi đoàn gồm có 08 đoàn viên trong đó có 01 đ/c Bí thư lâm thời (đảng viên), 01 đ/c cảm tình đảng, 07 đ/c trình độ đại học, 01 đ/c trình độ trung cấp.

Ngay từ khi được thành lập, ngoài sự hướng dẫn, giúp đỡ của Đoàn Khối các cơ quan, Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện mọi mặt của Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Công đoàn và chuyên môn. Có thể nói đây là thuận lợi lớn nhất để Chi đoàn hoạt động dần đi vào nề nếp, có hiệu quả theo chương trình chỉ đạo của Đoàn khối cấp trên và theo chỉ đạo của Chi bộ.

Các đồng chí đoàn viên trong Chi đoàn có tri thức khoa học, năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, hăng hái tham gia các phát động phong trào hoạt động do Chi đoàn, Đoàn khối tổ chức. Mỗi đoàn viên trong Chi đoàn luôn đoàn kết, nhất trí, có tinh thần tập thể, phấn đấu vì phong trào hoạt động chung, xây dựng Chi đoàn vững mạnh;

Bên cạnh đó, Chi đoàn gặp phải một số khó khăn như sau: Số lượng đoàn viên ít, các đồng chí đoàn viên đa số là đoàn viên nữ đang trong độ tuổi nuôi con nhỏ (hiện có 04 đồng chí đoàn viên nuôi con nhỏ), các đồng chí đoàn viên còn lại phần đa số mới đến nhận công tác nên còn nhiều bỡ ngỡ và do đơn vị mới thành lập (hơn 01 năm), khối lượng công tác chuyên môn cần ưu tiên hàng đầu vì vậy có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng sinh hoạt Chi đoàn và việc thực hiện có hiệu quả các phong trào do Đoàn Khối các cơ quan đề ra.

II. Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013

1. Công tác chỉ đạo:

Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, Chi đoàn tổ chức triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Chi bộ, của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, hưởng ứng nhiệt

tình các phong trào thanh niên do cấp trên tổ chức. Chi đoàn tổ chức tốt các cuộc họp hàng tháng và đề ra kế hoạch hoạt động trong từng đợt. Kết thúc năm 2013, Chi đoàn đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2013, thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2014.

2. Công tác giáo dục:

a) Giáo dục chính trị tư tưởng: Được sự chỉ đạo của Chi bộ về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” và cuộc vận động “*Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và làm theo lời Bác*” của Đoàn thanh niên nói riêng, Chi đoàn Quỹ phát triển đất tỉnh đã tham gia tốt các hoạt động học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do các cấp ủy đảng tổ chức. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, Chi đoàn đã lồng ghép tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đoàn. Qua đó, đoàn viên đã thấm nhuần tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước, thực hiện nghiêm pháp luật, quy định của Nhà nước, của Đoàn.

b) Giáo dục truyền thống:

- Công tác giáo dục truyền thống đã được thực hiện bằng các việc làm và hành động như lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Công đoàn hay trong các buổi họp cơ quan, Chi đoàn tổ chức giới thiệu trong đoàn viên ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước; bên cạnh đó, Chi đoàn cũng tham gia đầy đủ các hoạt động mang tính giáo dục truyền thống do Tỉnh đoàn và Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức khi có phát động. Các hoạt động có phần rèn luyện tư cách phẩm chất của ĐVTN và xây dựng lòng tự hào dân tộc, truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

c) Giáo dục pháp luật, giáo dục lối sống, nhân cách và đạo đức:

Công tác giáo dục đạo đức lối sống và nhân cách được Chi đoàn thường xuyên thực hiện thông qua việc lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của Chi đoàn. Khuyến khích, động viên đoàn viên quyên góp giúp đỡ đồng bào, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; hiến máu tình nguyện; nhắc nhở đoàn viên thực hiện tốt qui chế cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chi đoàn tham gia tích cực việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan (Điện, nước, điện thoại, Văn phòng phẩm) và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn hóa công sở, cách ăn mặc thể hiện tính văn minh, cử chỉ nhỏ hành động lớn, ý thức sống vì Tổ quốc, vì cộng đồng.

Chi đoàn tích cực vận động đoàn viên Chi đoàn sống và làm việc theo pháp luật, tích cực theo dõi tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời

nắm bắt các thông tin chính trị, xã hội nhằm phục vụ tốt cho công tác chuyên môn và việc tuân thủ pháp luật, chủ trương chính sách của nhà nước; Tích cực hưởng ứng tháng an toàn giao thông.

3. Phong trào “4 đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”

Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện tốt nhất để đoàn viên thanh niên được học tập nhằm đáp ứng nhu cầu công việc trong thời kỳ mới. Trong năm 2013, Chi đoàn có 01 đoàn viên được bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ, 01 đoàn viên được bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. 80% đoàn viên có chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ. 100% đoàn viên sử dụng thành thạo máy vi tính và truy cập Internet phục vụ công tác chuyên môn; Chi đoàn cũng luôn động viên, khuyến khích đoàn viên thanh niên trong việc nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá tinh thần, góp phần nâng cao thể lực, định hướng và xây dựng lối sống, nếp sống lành mạnh cho thanh niên.

4. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”

Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội: Tích cực vận động đoàn viên thanh niên phát huy năng lực trong sáng tạo, tiếp cận với ứng dụng KHKT, công nghệ hiện đại vào thực tiễn.

Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:

DVTN Chi đoàn tham gia các hoạt động do Đoàn khối tổ chức, tham gia hoạt động tình nguyện tại xã Trường Sơn. Vận động đoàn viên Chi đoàn tích cực tham gia hưởng ứng ngày môi trường thế giới, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, cử đoàn viên tham gia đội thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả cơn bão số 10, xây dựng nếp sống văn minh, công sở xanh, sạch, đẹp.

Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Chi đoàn luôn chú trọng các hoạt động xung kích tình nguyện bảo vệ tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia hoạt động huấn luyện dân quân tự vệ năm 2013. Công tác PCCC và bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị được chú trọng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “03 trách nhiệm” trong Chi đoàn.

Xung kích thực hiện cải cách hành chính: Thực hiện vận động cán bộ, đoàn viên xung kích, sáng tạo trong xây dựng văn minh công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tình nguyện làm thêm ngày, thêm giờ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công việc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ; Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế: Vận động đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, ...giúp cho đoàn viên hiểu và chủ động nắm bắt thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện

thông tin đại chúng để nhằm chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị, văn hoá khi tham gia hội nhập.

5. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Chi đoàn luôn xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ và quyền lợi chính trị của mỗi ĐVTN. Năm 2013, Chi đoàn kêu gọi ĐVTN trong Chi đoàn luôn nâng cao trách nhiệm của mình trong việc tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, cơ quan và góp ý xây dựng các đảng viên một cách trung thực thẳng thắn mang tính xây dựng cao nhằm xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, cơ quan ngày càng phát triển không ngừng. Phát huy vai trò của ĐVTN trong việc thực hiện tốt cuộc vận động “cần kiệm là nếp sống đẹp của ĐVTN” và cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư”, phát huy dân chủ trong cơ quan và trong công tác hoạt động Đoàn.

Các đồng chí đoàn viên luôn tập trung xây dựng mối đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Chi đoàn tổ chức sơ kết và duy trì chế độ thông tin báo cáo lên Chi bộ, Lãnh đạo cơ quan, BCH Đoàn khối và tham gia đầy đủ các cuộc họp do Đoàn khối tổ chức; thu và nộp các khoản đoàn phí, các loại quỹ, các khoản đóng góp ủng hộ đúng thời gian. Có sổ sách theo dõi đoàn viên theo quy định, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực thúc đẩy phong trào đoàn ngày càng phát triển.

Công tác phát triển đảng viên, đoàn viên mới: Trong năm có 01 đoàn viên được tham gia học lớp Đảng viên mới.

6. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng:

Chi đoàn phối hợp với tổ chức công đoàn, phụ nữ trong công tác chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện cho thanh thiếu nhi con em trong đơn vị. Các hoạt động đã góp phần ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển và kết quả học tập rèn luyện của các cháu con em trong cơ quan.

III. Những tồn tại, nguyên nhân:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đoàn và phong trào TN của Chi đoàn còn tồn tại những vấn đề sau:

a. Tồn tại:

- Chi đoàn chưa chủ động xây dựng chương trình công tác đoàn và phong trào TN một cách toàn diện.

- Chất lượng hoạt động của Chi đoàn chưa thật sự cao, chưa có được những sáng kiến mới trong các hoạt động, phần lớn là dựa vào những hoạt động của Đoàn khối Các cơ quan tỉnh.

b. Nguyên nhân:

- Vấn đề tổ chức điều hành các hoạt động Chi đoàn còn nhiều hạn chế; tính chất công việc chuyên môn, đoàn viên của Chi đoàn phân tán ở các phân đoàn, khó tập trung nên các buổi sinh hoạt Chi đoàn chất lượng chưa cao, nội dung sinh hoạt chưa phong phú.

IV. Một số hoạt động trọng tâm năm 2014

1. Tiến hành đại hội Chi đoàn Quỹ phát triển đất lần thứ nhất.
2. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;
3. Tổ chức các hoạt động hè tình nguyện và tham gia hiến máu tình nguyện 2014.
4. Tổ chức các hoạt động VHVN-TDĐT nhân các ngày lễ kỷ niệm.
5. Đẩy mạnh việc rèn luyện đoàn viên, xây dựng Chi đoàn mạnh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên.
6. Tham gia đầy đủ các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức;

Nơi nhận:

- Bí thư Chi bộ; Giám đốc Quỹ;
- BTV Đoàn khối CCQ tỉnh;
- Lưu CĐ.

TM CHI ĐOÀN
BÍ THƯ



Nguyễn Thị Quý Hợi